



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗-๑๘ มูลค่าข่าว ๑๓๗,๒๑๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ล้มตะกร้อหนุ่ม! เหมาทองซีเกมส์

กมล ดันกิมหงษ์ เฮดโค้ชตะกร้อชายไทย มั่นใจจะเก็บ  
ครบ 2 ทองที่ส่งสู้ซีเกมส์ หน 28 หลังให้นักฟาดลูก  
พลาสติกหนุ่มเน้นเล่นให้ได้หลายรูปแบบ หวังเพิ่มอาวุธ  
เด็ดให้พร้อมรบที่สิงคโปร์ วันที่ 5-16 มิ.ย. **อ่านต่อหน้า 18**

### ตะกร้อหนุ่ม

ความคืบหน้าการเตรียมนักกีฬาไทยเพื่อการแข่งขันกีฬา  
ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-16  
มิถุนายนนี้ ล่าสุดในส่วนตะกร้อทีมชาย "อ.กมล" นายกมล  
ดันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อชายทีมชาติไทย เปิดเผย  
ว่า สำหรับการเตรียมทีมนักกีฬาผู้ฝึกซ้อมที่สิงคโปร์นั้น  
ได้มีการเก็บตัวนักกีฬาไว้ทั้งหมด 22 คน อยู่ที่มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ คลอง 16 อย่างไรก็ตาม  
แม้มีกำหนดส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อ  
วันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา แต่ได้เจรจาขอยืดเวลาไปอีก  
สักพักเนื่องจากนักกีฬาหลายคนเพิ่งกลับมาจากการแข่งขัน  
กีฬากองทัพ แต่ก็ยังมีนักกีฬาอยู่ในใจบ้างแล้ว เพียงแต่ยังต้อง  
หานักกีฬาที่ต้องมาเสริมในทีมชุดสุดท้ายจะเข้าแข่งขันเป็น  
ครั้งแรก

"ในซีเกมส์ครั้งนี้ทีมชายไทยส่งนักกีฬาร่วมชิงชัย 2  
เหรียญทองคือ เซปักตะกร้อทีมชุด และตะกร้อคู่ทีมชุด ซึ่งใน  
เซปักตะกร้อเราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ตั้งแต่ผมมาทำเป็นแชมป์  
มาตั้งแต่ซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่เชียงใหม่ ปี 2538 ยังไม่มีใคร  
ล้มเราได้ แต่ในตะกร้อคู่ทีมชุดนับเป็นครั้งแรกที่ไทยส่งแข่งขัน  
กำลังพิจารณาเรื่องตัวนักตะกร้ออยู่"

นายกมล กล่าวต่อว่า ในตะกร้อคู่ทีมชุดกำลังพิจารณา  
ตัวนักกีฬาว่าจะส่งใครลงแข่งขันบ้าง โดยเบื้องต้นมี กัทรพงษ์  
ยุทธดี, พรชัย แก้วแก้ว, สุริยชน กุลพิมล ที่เคยเล่นตะกร้อคู่มา  
ก่อน แต่อีก 6 คนต้องดูก่อนว่าใครจะสามารถเล่นได้บ้าง ทีม  
ไทยต้องไม่ประมาทเพราะการเล่นคู่ถือว่ายาก สำหรับชาติที่  
เป็นคู่แข่งในประเภทนี้อย่าง พม่า และอินโดนีเซีย ก็เล่นได้  
อย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้หลังจากจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์  
ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ก็พยายามฝึกนักกีฬาทุกครั้ง  
ให้เล่นได้หลายรูปแบบ คือตัวเอง ฟาดเองได้ เพื่อเพิ่มอาวุธ  
และนำมาใช้ในรายการนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นหากไม่มีอะไร  
ผิดพลาด 2 เหรียญทองของตะกร้อที่ไทยส่งน่าจะอยู่กับไทย

